

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลงานที่เป็นโครงการทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ภาคเรียนที่1/2556

สาขางานการตลาด

เลขที่	ชื่อชิ้นงาน	ชื่อ นักเรียน นักศึกษา	ประเภทผลงาน				ประโยชน์/การเผยแพร่					เอกสารอ้างอิง
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	
1	การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อขนมเหนียวจาก สมุนไพรของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ปวส.๒ สาขางานการตลาด ปีการศึกษา ๒๕๕๖	น.ส.ศศิพร ชัยชนะ น.ส.อติภา แสงชาติ				✓	✓					สต 001
2	การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดจำหน่ายวันกะทิแฟนซี ปวส.๒ สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา ๒๕๕๖	น.ส.ปาริฉัตร พวงธานี น.ส.รัตนา เสือสี				✓	✓					สต 002
3	การศึกษาความเป็นไปได้ในการจำหน่ายขนมกลีบ ลำดวนเจ้าเสน่ห์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ปวส.๒ สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา ๒๕๕๖	น.ส.ตรีรัตน์ สมานมิตร น.ส.สินจัย บุ่งคำข้าว				✓	✓					สต 003
4	การศึกษาความเป็นไปได้ในการจำหน่าย น้ำยาล้างจาน ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	น.ส.ชฎาภรณ์ เตียะคะเจริญ น.ส.สมฤดี อินทร์เงิน				✓	✓					สต 004
5	การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดจำหน่ายเทียนหอมใน จังหวัดสมุทรสาครของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค สมุทรสาคร สาขาการขาย/การตลาด ปีการศึกษา ๒๕๕๖	น.ส.วรรณนิสา พานทอง น.ส.ศุสิทธิ์ จันทร์เกตุ				✓	✓					สต 005
6	การศึกษาความเป็นไปได้ในการจำหน่ายรูปหอม สมุนไพรไล่ยุง ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ปวส.๒ สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา ๒๕๕๖	น.ส.โชติรส พฤษศิริสมบัติ น.ส.กัญจนา แสงเทียน				✓	✓					สต 006
7	การศึกษาความเป็นไปได้ในการจำหน่าย Banana Coffee ในตำบลบางกระเจ้า	น.ส.เจนจิรา นาคเกตุ น.ส.ปริญญช มาบุญธรรม				✓	✓					สต 007
8	การศึกษาความเป็นไปได้ในการจำหน่ายขนมลูกชุบ	น.ส.จิราพร ปลื้มจิตร				✓	✓					สต

	ในจังหวัดสมุทรสาครของนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ปวส.๒	น.ส.วิยะดา	เสื่อเดช										008
9	การศึกษาพฤติกรรมการยอมรับของ โคมไฟ จากข้อผิดพลาด	น.ส.สุธิดา	ชื่นนอก				✓	✓					สต 009
10	การศึกษาพฤติกรรมการยอมรับ สิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่	น.ส.ภัทรา	ไพรวลัย				✓	✓					สต 010
11	การศึกษาพฤติกรรมการยอมรับเก้าอี้รีไซเคิล	น.ส.สุกัญญา	สุขปาน				✓	✓					สต 011
12	การศึกษาความต้องการของผู้บริโภค ที่มีต่อการเลือกบริโภคซูชิเพื่อสุขภาพ ของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	น.ส.เกษศิริินทร์	วงศ์รุ่งรอง				✓	✓					กข 001
13	การศึกษาความต้องการของผู้บริโภค ที่มีต่อการเลือกบริโภคผลไม้เพื่อสุขภาพ ของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	น.ส.เจนภา	บุญส่ง				✓	✓					กข 002
14	การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เครื่องหอมจากบุหงาของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	น.ส.นราทิพย์	จันทร์ธรรม				✓	✓					กข 003
15	โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค ที่มีต่อน้ำเต้าหู้นมสดรสผลไม้เพื่อสุขภาพ ของนักเรียน	น.ส.นงนภัส	แก่นกุลลาบ				✓	✓					กข 004
16	การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ น้ำสลัดเพื่อ สุขภาพของนักเรียนในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	น.ส.สิตาพร	โตสิน				✓	✓					กข 005

17	การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อ โคมไฟจากขวดพลาสติกของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	น.ส.จรีนธร น.ส.ณัฐธิดา น.ส.สุภัทสรดา	กongsai เชาว์ดีกรพันธ์ รอดพิสา				✓	✓					กข 006
18	การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อ แพนเค้กเพื่อสุขภาพของนักเรียนใน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	น.ส.ชฎาพร น.ส.ชลนิชา น.ส.ธัญกมล	บุญประเสริฐ เสียงจง สุนสิทธิ์				✓	✓					กข 007
19	การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อแยมองุ่น เพื่อสุขภาพของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	น.ส.จิริภิญญา น.ส.รุติมา นายฐิติพงศ์	ชาวชัด โห่งวสกุล สุขเฟื่องฟู				✓	✓					กข 008
20	การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการ ใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษเปเปอร์มาเช่ใน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	น.ส.กฤติยา น.ส.วัลยา	มากแดง พลศรี				✓	✓					กข 009
21	การศึกษาความต้องการของผู้บริโภค ที่มีต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าม้าย้อมของ นักเรียนในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	น.ส.ศิริพร	บุญนารอด				✓	✓					กข 010
22	การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อ การเลือกใช้ดอกไม้ประดิษฐ์จากสารส้มของ นักเรียนในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	น.ส.ชนิตา น.ส.นงนภัส น.ส.มินตรา	ข้าขัน แช่ลิ้ม คล้ายเกิด				✓	✓					กข 011
23	การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อ การเลือกใช้กรอบรูปจากวัสดุเหลือใช้ของ นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	น.ส.ไศรดา น.ส.เสาวนีย์	แก่นพินิจ สุดสงวน				✓	✓					กข 012